

คุกกี้

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยให้ ZF สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ตามการตั้งค่าของผู้ใช้ เว็บไซต์ ZF Aftermarket จะใช้ทั้งเซสชันคุกกี้ (Session Cookie) และคุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) เซสชันคุกกี้ เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะสิ้นสุดอายุการใช้งาน (และจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณจนกว่าจะสิ้นสุดอายุการใช้งาน หรือจนกว่าคุณจะลบทิ้งไป

คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้ (เช่น แล็ปท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ) ดังนั้นเราจึงสามารถปรับการเข้าชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณได้ คุกกี้มักไม่ระบุตัวคุณในฐานะบุคคล จะเป็นเพียงการระบุอุปกรณ์ที่คุณใช้เท่านั้น เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูล เช่น รหัสผ่านและการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด และเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุกกี้นี้อาจเป็นข้อมูลการตั้งค่าความชอบส่วนตัวและข้อมูลบันทึกเซสชัน เช่น หน้าต่างๆ ที่เยี่ยมชม, ปฏิสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ ZF Aftermarket, ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket และการตั้งค่าภาษา

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณบล็อกคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ โปรดปิดการทำงานของคุกกี้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ที่: <http://www.allaboutcookies.org/> หรือใช้เครื่องมือปิดการใช้งานอัตโนมัติหากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ZF Aftermarket จะทำงานได้ไม่ดีหากปิดการทำงานของคุกกี้

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายชื่อหมวดหมู่ของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา พร้อมคำอธิบายหน้าที่ของคุกกี้เหล่านี้ คุกกี้บางส่วนเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ZF Aftermarket คุกกี้บางส่วนไม่ได้มีความสำคัญแต่ก็ช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเราโดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้แบบไม่ระบุชื่อ หรือใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของคุณโดยการจดจำสิ่งต่างๆ ที่คุณเลือก เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง - ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการที่คุณร้องขอและทำให้การใช้งานบริการของเราเกิดขึ้นได้

เราใช้คุกกี้ประเภทที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเราได้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเราให้กับคุณ และช่วยให้สามารถโหลดเนื้อหาในหน้าต่างๆ ตามที่คุณร้องขอได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ที่คุณร้องขออาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้

การใช้งานคุกกี้เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้: [ID เซสชันของเบราว์เซอร์แบบไม่ระบุชื่อ, กลุ่มที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้, ID ผู้ใช้] ตราบใดที่ข้อมูลนี้ยังถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลจะต้องดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมบนพื้นฐานที่ว่า การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ตามที่ร้องขอ

คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน - ซึ่งจะจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณระบุไว้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ

คุณก็ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเราสามารถจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณระบุไว้ เช่น จดจำภาษาที่คุณเลือกใช้, ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้, ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ วัตถุประสงค์ของคุณก็ประเภทนี้คือเพื่อมอบประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวให้กับคุณมากยิ่งขึ้น คุณจึงไม่ต้องรีเซ็ตการตั้งค่าส่วนตัวในแต่ละครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา จากที่อธิบายไปแล้วข้างต้น คุณสามารถปิดใช้งานคุณก็ประสิทธิภาพการทำงานนี้ได้ แต่หากคุณปิดใช้งาน ฟังก์ชันที่หลากหลายของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ หรืออาจไม่สามารถให้บริการในแบบที่คุณต้องการได้

การใช้งานคุณก็เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้: [ID ของอุปกรณ์, ภาษาที่ต้องการ, ประเทศที่ต้องการ, ประวัติระบบนำทางเว็บไซต์] ตรวจสอบดูที่ข้อมูลนี้ยังถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลจะต้องดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมบนพื้นฐานที่ว่า (1) การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ตามที่ร้องขอ หรือ (2) ZF

มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับประกันฟังก์ชันการทำงานและการดำเนินงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ ZF Aftermarket และเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้

คุณก็ประสิทธิภาพการทำงาน/คุณก็เชิงวิเคราะห์: — ซึ่งรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับหน้าเว็บต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชม

คุณก็ประเภทนี้จะใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา เช่น หน้าที่ใช้เข้าชมเข้าดูบ่อยที่สุด และผู้เข้าชมได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในหน้านั้นๆ หรือไม่ คุณก็ประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณในฐานะบุคคล แต่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณก็เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลโดยรวมและไม่มีการระบุชื่อ

เราไม่เชื่อมโยงการใช้งานข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุณก็เหล่านี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนบัญชีของ ZF (เช่น ชื่อของคุณ)

บนเว็บไซต์ของ ZF Aftermarket เราใช้เทคโนโลยี Piwik PRO GmbH (<https://piwik.pro/privacy/>)

ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของคุณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริการของเว็บไซต์และการตลาดของ ZF Aftermarket ให้ดีที่สุด

อาจมีการสร้างโปรไฟล์การใช้งานจากข้อมูลนี้โดยใช้คุณก็แบบไม่ระบุชื่อ

ตรวจสอบดูที่ข้อมูลนี้ยังถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลจะต้องดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมบนพื้นฐานที่ว่า (1) ZF มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินงานของเว็บไซต์ ZF Aftermarket ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ หรือ (2)

การนำข้อมูลมาใช้ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดและปรับการทำงานให้เหมาะสมที่สุด โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้คัดค้านต่อการใช้งานดังกล่าว

คุณก็ของผู้ให้บริการภายนอก: — ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการภายนอก

การฝังคลิกวิดีโอในเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา เป็นการให้บริการจากบริษัท Brightcove, Inc [www.brightcove.com]

ค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมการเล่นวิดีโอของ Brightcove จะไม่มีการใช้คุกกี้ใดๆ อย่างไรก็ตาม ปลั๊กอินที่จัดหาให้โดย Brightcove

และปลั๊กอินสำหรับโปรแกรมการเล่นวิดีโออื่นๆ จากผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการใช้คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้โดยปลั๊กอินจากผู้ให้บริการภายนอกได้รับการควบคุมโดยผู้ให้บริการภายนอกรายนั้นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของคุกกี้ที่ใช้ในปลั๊กอินของ

Brightcove และคุกกี้ของผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของ Brightcove